
CLWB MYNYDDA CYMRU – CYFARFOD BLYNYDDOL  2024 

ADRODDIAD - YSGRIFENNYDD CYFFREDINOL 

Cynhaliwyd tri chyfarfod arferol o’r Pwyllgor yn ystod y flwyddyn sef ym misoedd Ionawr, Mai 
a  Medi ac fe gynhaliwyd un cyfarfod brys ym mis Hydref, i gyd drwy gyfrwng Zoom. Mae’r 
drefn o ddefnyddio Zoom i gynnal ein cyfarfodydd yn gweithio’n dda ac mae’n caniatȧu i 
aelodau sy’n byw ym mhob rhan o Gymru ymuno ȃ’r cyfarfodydd yn eitha rhwydd.  
 
Gan mai un o brif gyfrifoldebau’r Pwyllgor yw cadw llygaid ar faterion ariannol y Clwb, ceir 
diweddariad gan y Trysorydd ym mhob cyfarfod a bydd y Trysorydd hefyd yn cyflwyno 
adroddiad am sefyllfa ariannol y Clwb a mantolen i’r Cyfarfod Blynyddol. 
 Mae’r Pwyllgor wedi cytuno i ddefnyddio’r arian oedd yn weddill yn y gronfa er cof am 
Gareth Pierce i gefnogi’r Urdd i drefnu ail gwrs penwythnos o fynydda a gweithgareddau 
awyr agored i bobl ifanc drwy gyfrwng y Gymraeg yng Nglan Llyn, math o weithgaredd a 
fyddai wedi bod yn agos at galon Gareth. Cynhaliwyd eleni ar 4-6 Hydref 2024,.  
 
Yn y Cyfarfod Blynyddol y llynedd cafwyd nifer o awgrymiadau gan aelodau fel a ganlyn:  

 
A. Taliadau i’r Cyngor Mynydda Prydeinig (CMP)  
 
Yn y cyfarfod cafwyd gwybod gan y Trysorydd fod rhan helaeth o dâl aelodaeth y Clwb yn 
cael ei dalu i’r CMP. Holwyd beth oedd y manteision o wneud hynny ac fe ofynnwyd i’r 
Pwyllgor roi ystyriaeth pellach i’r mater. Hefyd  i’r Ysgrifennydd  Gweithgareddau , yn un o’i 
negeseuon rheolaidd i’r aelodau, nodi fod y Cyfarfod Blynyddol yn annog aelodau i fynychu 
cyfarfodydd rhanbarthol y CMP er mwyn sicrhau bod dylanwad trigolion lleol a Chymry 
Cymraeg  ynddynt.  
 
Rhoddodd y Pwyllgor ystyriaeth i hyn yn ei gyfarfod ym mis Ionawr ac fe nodwyd fod Gwyn 
Williams (Llanrwst), ar gais y Pwyllgor, wedi edrych i mewn i hyn yn y gorffennol a chanfod 
fod yr yswiriant a dderbynnir drwy aelodaeth o’r CMP yn gystadleuol a hefyd ei bod o fantais 
i’r Clwb fod yn aelod o gorff oedd  ȃ  dylanwad  yn y byd mynydda. Yn sgil hyn penderfynodd 
y Pwyllgor fel a ganlyn:  
 
i. ategu fod y Pwyllgor o’r  farn ei bod o werth i’r Clwb  fod yn aelod o’r CMP 

ii. cytuno ȃ’r awgrym fod yr  Ysgrifennydd  Gweithgareddau ,yn un o’i negeseuon rheolaidd 

i’r aelodau, yn nodi fod y Cyfarfod Blynyddol yn annog aelodau i fynychu cyfarfodydd 

rhanbarthol y CMP er mwyn sicrhau bod dylanwad trigolion lleol a Chymry Cymraeg  

ynddynt. 

iii. byddai Steve  yn rhoi gwybod  i Richard am ddyddiadau’r cyfarfodydd rhanbarthol dan 

sylw 

Bu datblygiadau pellach ynglȳn ȃ thaliadau i’r CMP yn ddiweddarach yn y flwyddyn pan 

gafwyd ar ddeall y disgwylir y bydd y taliadau a wneir i’r CMP gan glybiau ar ran eu 

haelodau yn codi i oddeutu £29 y pen. Gan mai ond £25 yw tâl aelodaeth y Clwb nid yw’r 

sefyllfa yn gynaliadwy  yn y tymor hir a thra roedd y Trysorydd o’r farn fod gan y Clwb ddigon 

o arian yn y coffrau i ysgwyddo’r cynnydd yn 2025 byddai’n rhaid edrych ar faint y tâl 

aelodaeth yn y dyfodol.  

Cynhaliwyd cyfarfod brys o’r Pwyllgor i ystyried hyn ar 28ain o Hydref ac fe adroddir ar y 

sefyllfa i’r Cyfarfod Blynyddol  



B. Archif  
 
Yn y Cyfarfod Blynyddol holwyd beth oedd y sefylla ynglȳn ȃ’r bwriad i greu archif o ‘r 
dogfennau yn ymwneud ȃ  sefydlu’r Clwb, nifer ohonynt wedi cael eu harddangos yn stondin 
y Clwb yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst yn 2019.  
 
Rhoddwyd ystyriaeth i hyn gan y Pwyllgor a chysylltodd Steve, y Cadeirydd, ȃ nifer o 
aelodau a oedd ynglȳn  ȃ sefydlu’r Clwb a hel y dogfennau perthnasol at ei gilydd. Byddant 
maes o law yn cael eu trosglwyddo i’r Llyfrgell Genedlaethol yn y gobaith y byddant  yn cael 
eu  rhoi ar wefan y Llyfrgell fel y bydd hanes sefydlu a dyddiau cynnar y Clwb wedi ei 
ddiogelu ac ar gael i’w weld gan unrhyw un yn y  dyfodol  Mae’r Pwyllgor yn hynod o 
ddiolchgar i Steve am ei holl waith ac yn sicr bydd y Cyfarfod yn ategu hyn. Gobeithir y bydd 
y ffolderi o ddogfennau a gasglwyd ar gael i’w harchwilio yn y Cyfarfod Blynyddol eleni.  

 
Fe nodir isod rai o’r materion sydd wedi cael sylw’r Pwyllgor yn ystod y flwyddyn 

CARDIAU AELODAETH ELECTRONEG  

Ystyriwyd a fyddai modd defnyddio ffurf electroneg i ddosbarthu cardiau aelodaeth i’r 

aelodau gan y gallai hyn  arbed arian i’r Clwb drwy wneud i ffwrdd ȃ chostau postio ac ati.  

Hyd yma ni lwyddwyd i gael digon o wybodaeth i ddangos a fyddai hyn yn rhywbeth 

ymarferol y gellid ei wneud. 

GRADDIO TEITHIAU  

Ym mis Medi ystyriwyd a ddylid caniatáu i ddarpar-aelod ddod ar daith flasu wedi ei graddio 

yn ddu (sef teithiau mwyaf heriol y Clwb). Oherwydd eu natur heriol ac anodd a  fyddai’n well  

eu cyfyngu i aelodau llawn yn unig. Penderfynodd y Pwyllgor addasu’r canllawiau teithiau a 

nodi, er bod croeso i ddarpar-aelodau ymuno ag un o deithiau’r Clwb ar daith flasu, mai ar 

gyfer aelodau llawn yn unig mae’r teithiau wedi eu graddio yn ddu 

CANLLAWIAU AR GYFER TEITHIAU PRESWYL  

Rhoddodd y Pwyllgor ystyriaeth ym mis Ionawr i’r drefn o ychwanegu tua 10% at gost 

teithiau preswyl y Clwb yn unol ȃ chanllawiau’r Clwb er mwyn sicrhau bod arian wrth gefn. 

Cafodd y drefn hon ei mabwysiadu gan fod y Pwyllgor a’r Cyfarfod Blynyddol  wedi 

penderfynu na ddylai teithiau preswyl wneud colled fyddai’n golygu bod y Clwb yn gorfod 

gwneud iawn amdano. 

Gan fod tuedd  i’r Clwb bellach ddefnyddio amrywiaeth o wahanol fathau o lety ar gyfer 

teithiau preswyl, yn amrywio o hostelau i ystafelloedd mewn gwestai, a olyga amrediad yn y 

prisiau a godir, penderfynodd y Pwyllgor ddiwygio’r canllawiau i geisio sicrhau bod 

hyblygrwydd yn yr hyn a godir yn ychwanegol ar aelodau  tra yn ceisio sicrhau na fydd y 

Clwb yn gorfod cwrdd ag unrhyw ddiffyg: 

Mae’r cymal perthnasol felly yn datgan “Dylid ychwanegu hyd at 10% at gost dybiedig y daith 

fel bod arian wrth gefn” 

DIFFIB Y CLWB  

Rhoddodd y Pwyllgor ystyriaeth i ymholiad ynglȳn ȃ phriodoldeb cario diffib y Clwb ar 

deithiau preswyl. Penderfynodd y Pwyllgor mai prif ddiben y diffibs sydd ym meddiant y Clwb 

yw eu defnyddio ar gyfer teithiau yng Nghymru. Fodd bynnag, os cyfyd taith breswyl lle 



mae’r aelodau  sy’n mynychu yn tueddu i gyd-gerdded fel un grwp ac na fyddai yn  cyd-daro 

ȃ thaith yng Nghymru yna gellid ei gario yno. Byddai’n rhaid i arweinydd y daith breswyl 

sicrhau fod y diffib yn cael ei drosglwyddo mewn da bryd  i arweinydd y daith olynol ar raglen 

weithgareddau’r Clwb yng Nghymru.   

 
EISTEDDFOD GENEDLAETHOL  
 
Cynhaliwyd yr Eisteddfod Genedlaethol ym Mhontypridd  eleni a bu’r Pwyllgor yn gwneud 
trefniadau ar gyfer gweithgareddau’r Clwb ynddi. Traddododd Gerallt Pennant Ddarlith Goffa 
Llew Gwent yn olrhain hanes datblygiad cerdded y Munroau yn yr Alban. Hefyd cynhaliwyd 
Taith Goffa Gareth Pierce  yn ystod yr wythnos gyda 21 yn ymuno ȃ thaith ar Fynydd y Glyn 
o dan arweiniad Dewi Hughes. Roedd y Pwyllgor yn hynod o ddiolchgar i’r aelodau hynny a 
fu ynglȳn ȃ’r trefniadau ar gyfer y gweithgareddau hyn.  
 
Os oes diddordeb gennych mae cofnodion cyfarfodydd y  Pwyllgor a rhai’r Cyfarfodydd 
Blynyddol i’w gweld ar wefan y Clwb, gweler y ddolen isod:   
 
http://www.clwbmynyddacymru.com/Dogfennau.htm 
 
 
Bydd angen i’r Cyfarfod Blynyddol gadarnhau aelodaeth y Pwyllgor ar gyfer 2025. Mae 
aelodaeth bresennol y Pwyllgor fel a ganlyn: 
  
Steve Williams  – Cadeirydd  
Elen Huws – Is-gadeirydd  
Dilys Phillips – Trysorydd  
Richard Roberts– Ysgrifennydd Gweithgareddau  
Iolo ap Gwynn  – Ysgrifennydd y Wefan  
Iolo Roberts  – Ysgrifennydd Cyffredinol 
Dewi Hughes 
Raymond Griffiths 
Sioned Ll Jones 
Keith Roberts  
Dwynwen  Pennant   
Gethin Rowlands  
Eurig James* 
 
*Yn y cyfarfod ym mis Ionawr fe adroddwyd bod sedd wag ar y Pwyllgor yn dilyn ymadawiad  

Ariannell Parry  i Awstralia ac fe gyfetholwyd Eurig i wasanaethau ar y Pwyllgor yn ei lle.  

Yn ôl y cyfansoddiad bydd traean aelodau’r Pwyllgor (yr ymddiriedolwyr)yn ymddeol yn 
flynyddol, sef 4 aelod, er bod hawl i unrhyw un ohonynt gael ei ail-benodi.  Y rhai sydd i 
ymddeol yw’r rhai sydd wedi gwasanaethu hiraf, sef 
  
Sioned Ll Jones 
Keith Roberts  
Raymond Griffiths 
Steve Williams   
 
Bydd angen i’r Cyfarfod hefyd gadarnhau swyddogion y Clwb ar gyfer 2025.  Nodir y rhai 
presennol uchod.  
 

http://www.clwbmynyddacymru.com/Dogfennau.htm


Eleni mae tymor Steve fel ein Cadeirydd yn dod i ben a mawr yw ein diolch iddo am ein 
harwain dros y ddwy flynedd diwethaf. Bydd Elen Huws yn cymryd y gadair yn y Cyfarfod 
Blynyddol. Mae Elen yn fynyddwraig brofiadol iawn sydd wedi hen arfer troedio mynyddoedd 
Cymru a thu hwnt ac mae yn un o’r aelodau sydd wedi dringo pob Munro yn yr Alban. Yn 
sicr bydd y Clwb mewn dwylo cadarn gydag Elen yn ein harwain dros y ddwy flynedd nesaf. 
 
Wrth i  Elen gymryd y gadair bydd swydd yr is-gadeirydd yn wag ac angen ei llenwi yn y 
Cyfarfod Blynyddol.  
 
Fe adroddir ar y sefyllfa ddiweddaraf ar lenwi swydd yr is-gadeirydd ac ar aelodaeth 
gyffredinol y Pwyllgor yn y Cyfarfod Blynyddol. Mae’n agored i unrhyw aelod wasanaethu 
ar y Pwyllgor drwy gysylltu ȃ’r Ysgrifennydd Cyffredinol cyn y Cyfarfod Blynyddol.  
 
Llawer o ddiolch am eich sylw a mawr obeithio y cewch i gyd gyfle i droedio mynyddoedd 
Cymru a thu hwnt  (ar weithgareddau’r Clwb ar adegau gobeithio) dros y flwyddyn i ddod.  
 
Iolo P Roberts 
Ysgrifennydd Cyffredinol 
Tachwedd 2024 
  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


